



บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด

298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร.02-044-4988 , 085-3272887 , 082-4574949



: annrjtv

RJ EXPLORER

E-mail : rjtravel888@gmail.com , rjtravel4@gmail.com (www.rj-travel.com)

ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK)

**ฮ่องกง
ไหว้พระ 9 วัดตั้ง**

4วัน3คืน เริ่มต้น

19,900.-

เดินทาง 5-8เมษา
6-9เมษา
28เมษา-1พค

10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน และมีไกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง)

15 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ และมีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน และมีไกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง)

กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561

ออกในนาม

HONGKONG

I LOVE YOU

วันแรก	กรุงเทพฯ-ฮ่องกง	(อาหารเย็น)
---------------	------------------------	--------------------

10.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์ T

14.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ **EK 384** นำท่านเหินฟ้าสู่ฮ่องกงด้วย Air Bus A380 เครื่องบิน 2 ชั้น สุดอลังการ!! ท่านจะพบกับที่นั่ง Economy รุ่นใหม่ที่นั่งสบาย มีทีวีจอ 10.6 นิ้ว วัตส์กรีนดิจิตอลส่วนตัว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับช่องเอ็นเตอร์เทนเมนท์กว่า 1,000 ช่อง และทุกที่นั่งมีจุดเชื่อมต่อ USB ซึ่งท่านสามารถดูภาพยนตร์จาก Lap Top ของท่านเอง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

18.05 น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต (Chek Lap Kok) ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วโปรดเดินออกทาง Exit B จากนั้นไกด์นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนชิงหมา (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงตลอดเส้นทาง

ค่ำ 📍 **รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร**
📍 **ที่พัก Silka Tsuen Wan hotel หรือระดับเทียบเท่า**

วันที่สอง	นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพัลส์เบย์-วัดตอเรีย พิก (Mid Level)-วัดหมั่นโหม่ว (Man Mo Temple)- วัดหยวนหยวน-วัดทินหัว-ตลาดเลดี้มาร์เก็ต	(อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
------------------	---	---------------------------------

เช้า 📍 **รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซำ)**

นำท่านสู่ **(วัดที่ 1) วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yam Shrine)** ณ อ่าวรีพัลส์เบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิกชายทะเล และที่น่าสนใจคืออีกด้านหนึ่งของอ่าว ที่มีวัด , พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา เช่นพระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข , เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคลาภงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบค้ำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อีสาระให้ท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย นำท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณ **จุดชมวิวกวอดเรียพิก(Med-Level)** ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆ ซึ่งได้สร้างตามหลักฮวงจุ้ยบนเกาะฮ่องกง จากนั้นนำท่านชม **(วัดที่ 2) วัดหมั่นโหม่ว (Man Mo Temple)** เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์อีกวัดหนึ่ง ที่เป็นที่นิยมสักการะและขอพร ของคนฮ่องกงในเทศกาลสำคัญ จะมีคนฮ่องกงจำนวนมากเดินทางมาสักการะขอพรเทพเจ้าของวัดนี้ คนสร้างวัดคือ ถ่ามอาน้อย และ โหล่ออาไกว เมื่อค.ศ. 1847 ตั้งอยู่บนถนน Hollywood Road ภายในวัดมีเทพเจ้า 2 องค์ คือ เทพเจ้าหมั่น(หมั่นเซ็งไต่กวัน) และ เทพเจ้าโหม่วไต่ (กวันไต่กวัน) เทพเจ้าหมั่นไต่กวัน จะมีปากกาอยู่ในกำมือ ส่วนเทพเจ้าโหม่วไต่กวัน (กวันไต่กวัน)หรือ เทพเจ้ากวนอู จะมีถือมีดอยู่ในมือ วัดนี้มีเรื่องเล่า น่าสนใจอยู่ว่า คนฮ่องกงสมัยก่อนนั้นจะไม่ชอบที่จะ ไปโรงพัก ฉะนั้นเมื่อเกิดเรื่องอาชญากรรมขึ้นมาอย่างเช่น

ของหาย หรือมีขโมย แล้วต้องการค้นหาความจริง คู่กรณีจะไปที่วัดนี้ จะเข้ามาสาบานต่อหน้าองค์เทพเจ้าไม้ไผ่ หรือองค์เทพเจ้ากวนอู โดยคนที่กล้าสาบานจะเป็นคนพูดจริง ส่วนคนที่ไม่กล้าสาบานจะเป็นคนผิดหรือเป็น ขโมย แต่สมัยนี้คงไม่มีแล้วที่คนจะเข้าไปด้านในวัด เพื่อไปตัดสินคดีกัน ส่วนเทพเจ้าหมั่นไถ่ทุกวัน จะดูแล เกี่ยวกับเอกสาร และหนังสือต่างๆ ฉะนั้นคนฮ่องกงจะพาบุตรหลานไปกราบไหว้ และขอให้ลูกหลาน เรียน หนังสือเก่ง สอบได้

กลางวัน

📍 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่

(วัดที่ 3) **วัดหยวนหยวน (The Yuen Yuen Institute)** เป็นวัดขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 40,000 ตาราง เมตรแห่งนี้ เป็นวัดแห่งเดียวในฮ่องกงที่บูชาทั้งศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า และขงจื้อ จุดเด่นอยู่ที่วิหาร Great Temple of the Three Religions หรือ หอฟ้า ที่สร้างขึ้นด้วยหินธรรมชาติ เหมือนหอฟ้า Tian Tan ในปักกิ่ง ภายในมีเทพ เจ้าและพระศาสดาของทั้งศาสนาพุทธ ขงจื้อ และเต๋า และเทพเจ้าตามโหราศาสตร์ดวงจีนที่สัมพันธ์กับปีนักษัตรหรือปีเกิด หรือที่เรารู้จักในนามไท่ส่วยเอี้ย Tai Sui เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เป็นที่ ขอมรับนับถือกันมากที่สุดของลัทธิเต๋า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ (วัดที่ 4) **วัดทินฮั่ว (Tin Hua Temple)** วัดแห่งนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 โดยตระกูลไท่ (Tai Family) เป็นชาวฮกเกี้ยน อพยพมาจากเมืองกวางเจา มาปักหลักที่ประเทศฮ่องกง หมู่บ้านของพวกเขาไม่มีแล้ว ปัจจุบันกลายเป็นที่ตั้งของสนามบินเก่าฮ่องกง Kai Tak Airport ครอบครัวตระกูลไท่ มักชอบเดินทางไป Causeway Bay และอยู่มาวันหนึ่ง มีคนในตระกูลไท่พบ เจอองค์เจ้าแม่ทับทิมอยู่ในก้อนหิน ที่ใกล้ชายฝั่ง หลังจากนั้นพวกเขาได้ตั้งศาลเล็กๆ เพื่อเป็นการสักการะ ต่อมา ในภายหลังศาลแห่งนี้กลับเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากของบรรดาชาวประมง ได้เข้ามาเพื่อสักการะขอพรก่อนออก ทะเล ประชาชนจึงได้ร่วมใจกันบริจาคและสร้างวัดTin Hau ขึ้นมา

นำท่านเดินทางสู่ **ตลาดเลดี้มาร์เก็ต** ตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง เลดี้ส์ มาร์เก็ตเป็น จุดหมายที่ทุกคนต้องไปเยือนสำหรับคนรักแฟชั่น และของแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆ ร้านแผงลอยต่างๆ ที่ตั้งกระจุก รวมตัวกันจนเกิดเป็นตลาดที่มีบรรยากาศสนุกสนานนี้ เลดี้ส์ มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางแจ้งที่ถือว่ามีชื่อเสียงแห่ง หนึ่งนในฮ่องกงค่ะ โดยเปรียบเทียบกับไทยแล้วก็เหมือน จตุจักร สำเพ็ง หรือประตูน้ำบ้านเรานี้ละค่ะ เหตุผลที่ ตลาดแห่งนี้เหมาะสำหรับคนที่รักในแฟชั่น เพราะที่นี่มีทั้ง กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, เครื่องสำอาง , ของตกแต่งบ้าน, ของเล่น ฯลฯ ค่ะ มีร้านค้าทั้งสิ้นมากกว่า 100 ร้านค้า ระยะทางของตลาดแห่งนี้โดยรวมแล้ว ยาวกว่า 1 กิโลเมตร

ค่ำ

📍 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Silka Tsuen Wan hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม วัดหวังต้าเซียน-วัดมิหลิน- Jewelry Factory ศูนย์หยกและสมุนไพร-วัดกังหัน-วัดเจ้าแม่กวนอิมสง
อำ-อิสระช้อปปิ้ง (อาหารเช้า/กลางวัน)

เช้า

📍 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซำ)

จากนั้นนำท่านนมัสการ (วัดที่ 5) **วัดหวังต้าเซียน (เทพเจ้าหวังต้าเซียน)** ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ วัดมี ความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีพลังศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่ง

ดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จะมีผู้คนมากมายที่นำรูป และของมาสักการะ เพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรัก ไปจนถึงทุกข์มงคลในการทำธุรกิจ วัดแห่งนี้คนไทยนิยมมาสักการะขอพร เป็นจำนวนมากที่ลานบูชาจะเห็นคนหนุ่มสาว จนถึงคนสูงวัยเขย่าเชี่ยมซีกราบไหว้ขอพรกัน หลังจากนั้น (วัดที่

6) **วัดฉีหลิน** หรือที่รู้จักกันในนาม “สำนักชี” สถานที่เงียบสงบ ใจกลางเมือง เชิญท่านนมัสการพระโพธิสัตว์และเหล่าเทพดาสำคัญต่างๆ เช่น เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าเหิงเจีย พร้อมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในวัด สมัยราชวงศ์ถัง สำหรับท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ท่านจะได้พบกับความชำนาญที่ต้องยกนิ้วให้ในการก่อสร้างโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว

หลังจากนั้นจะนำท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับร้าน **Jewelry Factory** จากนั้นนำท่านสู่ **ศูนย์หยกและสมุนไพรมะนิป** ชมวิธีการเลือกซื้อหยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรมะนิปที่ได้รับการรับประกันคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง

นำท่านสู่ (วัดที่ 7) **วัดกั๊กหัน หรือ (วัดแซง)** เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุมากกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแซงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่ง เป็นทหารมีชื่อว่าท่านแซง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแซงได้ทำวีระประวัตินี้ไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแซงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมูนกหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมูนกเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมูนกหันนำโชคเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กั๊กหันนำโชคมี 4 ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง , เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา

กลางวัน

🍲 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านนำท่านไปไหว้เจ้า

(วัดที่ 8) **วัดแม่กวนอิมฮองฮำ (Kun Im Temple Hung Hom)** เป็นวัดเจ้าแม่

กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกป้องรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom หรือ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสียงเชี่ยมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอของอั่งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวัดจะจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพร โชคลาภแล้วก็ให้นำซองแดงมาวนเหนือกระถางรูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจำนวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้เล็กน้อยแล้วแต่โชค ถ้าหากเราประสบความสำเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทำบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอื่นๆ ตลอดทั้งปีเพื่อขอซองแดงจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ออุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่เตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไม่ได้เตรียมซองแดงไว้ให้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในหน้าเทศกาล) แล้วก็ใส่ธนบัตรตามฐานะ

และศรัทธา เขียนจำนวนเงินที่ต้องการลงไปด้วย ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่ แล้วก็ไหว้ด้วยพิธีเดียวกัน ถ้าประสบ
ความสำเร็จตามที่มุ่งหวังค่อยกลับมาทำบุญที่นี้ในโอกาสหน้า

ให้ท่านมีความสุขกับการเดินเที่ยวสัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็น

ย่านชายสินค้า Tsim Sha Tsui หรือ

ศูนย์การค้าต่างๆ เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งย่าน Tsim Sha Tsui ที่มีร้านค้าเบ
รנדด์ังกว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ช้อปปิงพลาดไม่ได้...ช้อปปิ้งที่ฮ่องกง กับสินค้า
หลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY'R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,
G2000 เป็นต้น หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มี ชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก จากนั้น
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ถ้า

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก Silka Tsuen Wan hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ กระเช้านองปิง-วัดโป้หลิน(PolinMonastery)-หมู่บ้านวัดนครมนองปิง (Ngong Ping Village)-
ซีตี้เกส-เอาท์เลต-สนามบิน-กรุงเทพฯ (อาหารเช้า/กลางวัน)

เช้า

📍 รับประทานอาหารเช้า ณ ถัดอาคาร (ติ่มซำ)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **เกาะลันเตา** ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง เปลี่ยนอิริยาบถขึ้น เคเบิลไฟฟ้า
นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360องศา หน้าต่างเป็นกระจกใส ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบ “พา
โนราม่า” ในมุมกว้างถึง 360 องศา นั่งจากสถานีตุงซุงสู่ที่ราบนองปิงใช้เวลาประมาณ 40 นาที เพื่อมุ่งหน้าสู่
“เกาะลันเตา” ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติอันงดงามของ “อ่าวตุง
ซุง” ที่อยู่ใกล้กับ “วนอุทยานแห่งชาติลันเตาเหนือ” มีหมู่บ้านศิลปะชาวจีนที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมแห่ง
นองปิง พบกับสถาปัตยกรรมจีน โบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮกตาร์ เหนือระดับน้ำทะเล พระใหญ่
หรือเรียกว่า พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผา องค์พระหัน
พระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ องค์พระใหญ่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยคณะสงฆ์แห่งวัดโป้หลิน

(วัดที่ 9) วัดโป้หลิน (Polin Monastery) เป็นวัดที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับองค์พระ ซึ่งแล้วเสร็จและเปิดให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้าไปกราบไหว้เมื่อปี พศ 2536 ซึ่งใช้เวลารวมในการก่อสร้างก่อราวๆ 10 ปีองค์พระทำจากทองสัมฤทธิ์หนัก
250 ตัน สูง 34 เมตร นั่งอยู่บนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ด้านซ้ายไว้บนตัก พระเนตรจ้องมอง
ลงมาเหมือนดั่งว่ากำลังประทานพรให้แก่ผู้ที่ไปกราบไหว้ หากต้องการสัมผัสกับองค์พระแบบใกล้ชิด ต้องเดินเท้า
ขึ้นบันได 268 ชั้น ตลอดการเดินทางขึ้นบันได เค้าจะมีจุดแวะพักไปเรื่อยๆ เมื่อถึงด้านบนแล้ว เราจะเห็นวิวทิวทัศน์
ของเกาะฮ่องกงได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้บริเวณใต้ฐานบัวมีห้องให้เข้าไปชมได้ ภายในห้องมีการแบ่งออกเป็น 3
ส่วนดังนี้ ส่วนแรก เป็นภาพวาดสีน้ำมันบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนที่สอง
เป็นวงล้อพระพุทธธรรม มีบทสวดคัมภีร์ทั้งหมด 8 บท ส่วนที่สาม เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ได้นำมาจาก
ประเทศศรีลังกา ถ้าเราสังเกตให้ดีตรงบริเวณฐานบัวแต่ละกลีบ จะมีการสลักชื่อของเศรษฐีผู้มีจิตศรัทธา ร่วม
บริจาคในการสร้างองค์พระใหญ่ อย่างไรก็ตาม การที่จะมีชื่อเราปรากฏบนทกลีบบัวแต่ละกลีบได้ ก็ต้องแลกมา

ด้วยการบริจาคเงินขั้นต่ำถึง 1 ล้านเหรียญฮ่องกง และอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับ **หมู่บ้านวัฒนธรรมนงปิง (Ngong Ping Village)** ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว

กลางวัน **🎯 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ **ห้าง ซิตี้เกต เอาท์เลต (Citygate Outlet)** ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งลดราคามาก ถึง 70%

ค่ำ **อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย** ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปสนามบิน

21.50 น. เดินทางจากฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ **EK 385**

23.45 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา

ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

****โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจราจรเป็นสำคัญ****

“ราคาทัวร์สำหรับคนไทยเท่านั้น”

โปรแกรม ฮ่องกง ใหญ่พระ 9 วัด 4 วัน 3 คืน

วันที่เดินทาง	ราคาผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน	เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน	เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)	เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)	พักเดี่ยว
05-08 เม.ย. 61	21,900	21,900	21,900	20,900	6,000
06-09 เม.ย. 61	21,900	21,900	21,900	20,900	6,000
28 เม.ย.-01 พ.ค. 61	19,900	19,900	19,900	18,900	6,000

อัตราค่าบริการรวม

1. ตัวเครื่องบินไป – กลับ (ชั้นประหยัด) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุหรือเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ

5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ำมัน (ราคา ณ วันที่ 4 ม.ค. 2556)

6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักกรีด และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ)

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)

4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 160 HKD ตลอดการเดินทาง

5. ค่าทำหนังสือเดินทาง

6. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม (ตามข้อกำหนดของสายการบิน)

เงื่อนไขการจอง

1. แจ้งจองพร้อมชื่อผู้เดินทาง และเบอร์ติดต่อกลับพร้อมแฟกซ์สำเนาพาสปอร์ตเข้ามาจองที่บริษัท

2. ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทางและชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง 15 วันทำการ

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำเมื่อชำระเงินแล้ว เนื่องจากทางบริษัทต้องวางเงินมัดจำค่าตัวและค่าที่พักกับทางสายการบิน และตัวแทนต่างประเทศ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิบัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัวเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ค่าใช้จ่าย เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนิน โดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นมา ให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การเจ้าหน้าที่โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) จะต้องมียาวมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
11. ราคาสำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น กรณีผู้เดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือพาสปอร์ตไทยต่างดาว จะมีค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
13. **กรุ๊ปออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป**
 - 10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน และมีไกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง)
 - 15 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ และมีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน และมีไกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง)